

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๓ ๙๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง สำรองตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการฯ จำนวน ๑ ชุด
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการฯ จำนวน ๑ ชุด
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. แบบรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการฯ จำนวน ๑ ชุด
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
๔. แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการฯ จำนวน ๑ ชุด
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน
ภาครัฐ (คปร.) เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการฉบับเดิมสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ขณะนี้ฝ่ายเลขานุการ คปร. (สำนักงาน ก.พ.) อยู่ระหว่างจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถใช้อัตรารว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรายงานตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและลูกจ้างประจำ จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๓ และส่งแบบรายงานตำแหน่งว่างดังกล่าวให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่แจ้งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๔

กรณีข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ และมีเหตุต้องออกจากราชการ
(เช่น ตาย ลาออก ออกด้วยเหตุทางวินัย เป็นต้น) ก่อนถึงวันครบกำหนดเกษียณอายุราชการให้ถือว่าตำแหน่ง
สุดท้ายที่ข้าราชการผู้นั้นครองอยู่เดิม (ก่อนออกจากราชการ) เป็นตำแหน่งที่อยู่ในข่ายที่ต้องแจ้งในบัญชีตำแหน่ง
ข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖ และ ๓๘